

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

👉 Mã số tuyển sinh: TM08

👉 Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

👉 Điểm chuẩn 2 năm gần đây:

📌 2021: 26.1

📌 2022: 25.5

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – chương trình chất lượng cao (CLC) là một trong các chương trình đào tạo chất lượng cao đầu tiên của trường Đại học Thương mại, sinh viên tốt nghiệp của chương trình được đánh giá có chất lượng tốt, có khả năng thích ứng cao trong môi trường hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có kỹ năng tốt chuyên môn và ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt để dễ dàng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức kinh tế khác.

👉 **Điểm nổi bật của chương trình**

⚡ Chương trình đào tạo tiến tiến, hiện đại được xây dựng dựa trên giáo trình nhập khẩu của các trường Đại học uy tín trên thế giới. Tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN).

⚡ Đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy cao đáp ứng chuẩn giảng viên giảng dạy chất lượng cao theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

⚡ Môi trường học tập chuyên nghiệp, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài là đối tác của Trường Đại học Thương mại.

⚡ Sinh viên lớp chất lượng cao có phòng học riêng với đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ trong suốt quá trình học tập, và học ổn định trong suốt 4 năm học;

⚡ Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Trường Đại học Thương mại; có khả năng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ ở bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

⚡ Có cơ hội học tập và thi lấy các chứng chỉ: Chứng chỉ kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp; Các chứng chỉ quốc tế do các tổ chức nghề nghiệp quốc tế có uy tín cấp như ICAEW CFAB, ACCA, CPA Australia ...

👉 **Cơ hội việc làm**

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán doanh nghiệp theo chương trình chất lượng cao của Trường Đại học Thương Mại có thể làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận: Làm chuyên viên kế toán tài chính, kế toán quản trị... tại các DN Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, các DN nước ngoài, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng,

các tổ chức hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính Ngân hàng, phi ngân hàng, các Công ty dịch vụ về kế toán và các tổ chức khác; chuyên viên Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập có vốn đầu tư nước ngoài, công ty kiểm toán trong nước; chuyên viên tại các Viện, Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước; giảng viên và nhà nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và các vị trí công việc khác.

👍 Thông tin liên hệ

📌 KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN, Trường Đại học Thương mại.

🏢 F208, trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

🌐 <https://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn> 📞 +84 983.949.758

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

- 👉 Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
- 👉 Mã số tuyển sinh: TM07
- 👉 Tổ hợp tuyển sinh: A₀₀; A₀₁; D₀₁; D₀₇.
- 👉 Chỉ tiêu tuyển sinh: 180
- 👉 Điểm chuẩn 2 năm gần đây:
 - 📍 2021: 26.6
 - 📍 2022: 26.2

Kế toán doanh nghiệp là chuyên ngành lớn của Trường Đại học Thương mại, hàng năm chỉ tiêu tuyển sinh luôn ở mức cao trong các chuyên ngành của Trường. Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán doanh nghiệp giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán, kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp.

👉 **Điểm nổi bật của chương trình:**

- ⚡ Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN)
- ⚡ Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề nghiệp tốt.
- ⚡ Môi trường học tập chuyên nghiệp, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học là đối tác của khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại.
- ⚡ Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Trường Đại học Thương mại; có khả năng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ ở bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh.
- ⚡ Sinh viên tốt nghiệp có ý thức kỷ luật tốt, kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo, có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc, dễ dàng tìm kiếm việc làm.
- ⚡⚡ **Cơ hội việc làm:** Theo số liệu thống kê về việc làm của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của Trường ĐHTM những năm gần đây, trên 95% sinh viên có công việc và thu nhập ổn định sau 3 tháng tốt nghiệp.
- ⚡⚡⚡ Các vị trí công việc đảm nhận: Kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, trưởng nhóm kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước; chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn, kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp và các công ty tư vấn tài chính, kế toán; giảng viên các cơ sở đào tạo,

chuyên viên nghiên cứu các Viện, Bộ, cơ quan quản lý và nước; và các vị trí phù hợp khác.

👍👍👍 Link đề án tuyển sinh trường Đại học Thương mại năm 2023
https://tmu.edu.vn/upload/files/shares/TMU_DE%20AN%20TUYEN%20SINH%20DAI%20HOC%20NAM%202023.pdf

👍👍👍 Thông tin liên hệ:
📍 KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN, Trường Đại học Thương mại.
📍 F208, trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
🌐 <https://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn>
☎️ +84 983.949.758

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG

Mã tuyển sinh: TM09

Điểm chuẩn 2 năm gần đây:

- 2021: 26.2

- 2022: 25.8

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: 90

Đáp ứng yêu cầu của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đòi hỏi nhân sự làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải có chuyên môn và trình độ cao. Chuyên ngành đào tạo Kế toán công của Trường Đại học Thương mại bắt đầu tuyển sinh vào năm 2017, đã đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên ra trường và đáp ứng được các yêu cầu công việc ở nhiều vị trí trong các đơn vị công lập và đơn vị khác.

Điểm nổi bật của chương trình:

⚡ Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN)

⚡ Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề nghiệp tốt.

⚡ Môi trường học tập chuyên nghiệp, sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học là đối tác của khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại.

⚡ Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán công - Trường Đại học Thương mại; có khả năng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ ở bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh.


⚡ Sinh viên tốt nghiệp có ý thức kỷ luật tốt, kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo, có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc, dễ dàng tìm kiếm việc làm.

Cơ hội việc làm: Theo số liệu thống kê về việc làm của chuyên ngành Kế toán công của Trường ĐHTM những năm gần đây, trên 95% sinh viên có công việc và thu nhập ổn định sau 3 tháng tốt nghiệp.

Các vị trí công việc:


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán công có cơ hội làm việc tại các đơn vị: làm chuyên viên kế toán, tài chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp; kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán của kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế; Chuyên viên kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng; chuyên viên tư vấn trong các công ty tư vấn tài chính, kế toán và thuế; Nghiên cứu viên, giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu và các vị trí công việc khác.

 KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN, Trường Đại học Thương mại.

 F208, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

 <https://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn>

 khoa.ketoankiemtoan@tmu.edu.vn

 +84 983.949.758

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (ICAEW CFAB)

Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp – chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã số tuyển sinh: TM30

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp tuyển sinh: A₀₁, D₀₁, D₀₇

Điểm chuẩn năm 2022: 25.00

Bằng cấp: Cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại luôn tự hào là một trong những trường đại học khối kinh tế đào tạo hàng đầu về Kế toán Kiểm toán ở Việt Nam, có vai trò tiên phong trong việc xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, luôn cập nhật theo tiến trình hội nhập và toàn cầu hoá.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn và trình độ cao ngành Kế toán Kiểm toán cả trong nước và nước ngoài, Trường đại học Thương mại tuyển sinh **Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)**. Đây là chương trình tiên tiến mang lại nhiều lợi ích và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao với tổng số 131 tín chỉ, trong đó chương trình tăng cường tiếng anh với 26 tín chỉ tiếng anh IELTS và trên 80% các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bên cạnh nhận bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, sinh viên còn có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế về Tài chính – Kế toán – Kinh doanh (CFAB) của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và nhiều học bổng, lời mời cộng tác từ các tổ chức, doanh nghiệp từ năm học thứ ba, thứ tư.

Được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội tham gia các hoạt động cùng với cộng đồng sinh viên CFAB của các trường trong nước, quốc tế và các lợi ích khác.

Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo có trình độ chuyên môn cao được đào tạo trong nước và các nước phát triển.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP


Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài trong khu vực và thế giới; Các công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, các hãng kiểm toán lớn trên thế giới (Big 4); Các doanh nghiệp thuộc ATEs (Authorized Training Employers) trong mạng lưới của ICAEW toàn cầu; Các ngân hàng và tổ chức tài chính; các trường địa học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA


(file đính kèm)


THÔNG TIN LIÊN HỆ

 KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN, Trường Đại học Thương mại.

 F208, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

 <https://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn>

 khoa.ketoankiemtoan@tmu.edu.vn

 ☐ +84 983.949.758

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KIỂM TOÁN

Tên chuyên ngành: Kiểm toán **Mã số tuyển sinh:** TM10 **Chỉ tiêu:** 100

Tổ hợp tuyển sinh: A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn 2 năm gần đây: **2021: 26.55** **2022: 26.2**

-Bằng cấp: Cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kiểm toán - Trường Đại học Thương mại

1. Giới thiệu tóm tắt về chuyên ngành:

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kiểm toán cung cấp kiến thức toàn diện và chuyên sâu về kiểm toán theo các quy định Việt Nam và thông lệ quốc tế; kiến thức bổ trợ về kế toán, kinh tế, quản trị, tài chính và thuế để người học có nhiều lựa chọn vị trí nghề nghiệp khác nhau, ở nhiều loại hình đơn vị khác nhau. Chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp người học có khả năng thích nghi và hội nhập tốt.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành nhân lực kiểm toán có chất lượng cao, có tư duy phản biện; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, thực hành thành thạo công việc kiểm toán trong điều kiện môi trường có nhiều thay đổi; có năng lực quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn của hoạt động kiểm toán.

2. Điểm nổi bật của chương trình:

- **Chương trình đào tạo:** Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với tổng số 131 tín chỉ (120 tín chỉ kiến thức và kỹ năng, 11 tín chỉ GDTC và QPAN)

- **Chuẩn đầu ra:** đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định






- Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Kiểm toán - Trường Đại học Thương mại; có khả năng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ ở bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các chuyên ngành khối kinh tế tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

-**Giảng viên:** Các giảng viên có trình độ cao được đào tạo trong nước và các nước phát triển có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao.

3. Cơ hội nghề nghiệp: Làm kiểm toán viên tại các hãng kiểm toán lớn trên thế giới, công ty kiểm toán của Việt Nam, kiểm toán viên tại kiểm toán Nhà nước; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ, tài chính trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức tín dụng, ngân hàng; chuyên viên tư vấn trong các công ty tư vấn tài chính, kế toán và thuế; chuyên viên kế toán, tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan

quản lý Nhà nước; nghiên cứu viên, giảng viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu và các vị trí công việc khác.

4. Thông tin liên hệ

-  KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN, Trường Đại học Thương mại.
-  F208, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
-  <https://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn>
-  khoa.ketoankiemtoan@tmu.edu.vn
-  ☐ +84 983.949.758